



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน  
เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนาน

ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนาน ในตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครในโดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนาน ดังนี้

**ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ**

- ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล
๑	๐๑	นายสมใจ อินชลิบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ

๑. การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (๑๐๐ คะแนน) โดยใช้วิธีสอบ  
ข้อเขียนแบบปรนัย

๒. การทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน) โดยใช้  
วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

๓. การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ  
หรือทดสอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตำแหน่ง

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนานข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรหรือจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ จงเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน